



ที่ คล. 002/2555/36/007

30 เมษายน 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  
ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย  
เรียน หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดโครงการฯ 2. แผ่นติดประกาศ

ด้วยโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (EDUCATION AND CULTURAL EXCHANGE) มีความ  
ประสงค์รับสมัครสอบชิงทุนเป็นเงินเต็มจำนวนและเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิต นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ  
ในช่วงปีการศึกษาเดือนตุลาคม 2555 ในต่างประเทศ ดังนี้

ระยะเวลา 3 สัปดาห์ - ประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน 60 ลำดับ - ประเทศอังกฤษ จำนวน 60 ลำดับ  
- ประเทศออสเตรเลีย จำนวน 40 ลำดับ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแก่เยาวชนไทย และเผยแผ่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักของ  
ชาวต่างชาติ สร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่วัฒนธรรมไทย ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสบการณ์ในต่างประเทศ ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  
กับเจ้าของภาษาที่แท้จริง ฝึกการช่วยเหลือตนเองของเยาวชนเพื่อสร้างความเป็นผู้นำ และสามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าสู่นาคต  
อย่างมั่นใจ

ในการเข้าร่วมโครงการฯ คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากเยาวชนที่มีความสามารถทางด้านการใช้  
ภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป และมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย โดยทางโครงการฯ ใครขอความอนุเคราะห์จากทาง  
มหาวิทยาลัยในการประชาสัมพันธ์ปิดประกาศ และแจกใบสมัคร ให้แก่นิสิต นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของท่านที่มีความประสงค์  
จะสมัครสอบ ซึ่งโครงการฯ ได้แนบรายละเอียดโครงการฯ และแผ่นประกาศมาพร้อมแล้ว

โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างโครงการฯ กับ โรงเรียนรัฐบาลต่างประเทศ  
เพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน โดยต่างฝ่ายต่างไม่แสวงหากำไร การส่งเยาวชนแลกเปลี่ยนกันนั้นทำให้เยาวชนของ  
ประเทศสมาชิกได้รับประสบการณ์มากมายที่ไม่สามารถหาได้จากประเทศของตน  
โครงการฯ เชื่อมมั่นเป็นอย่างยิ่งว่านิสิตนักศึกษาในสถานศึกษาของท่านจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยเผยแผ่วัฒนธรรมไทย  
สร้างภาพพจน์ที่ดีงามให้แก่วัฒนธรรมไทยและยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่สถานศึกษาของท่านอีกด้วย  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้นิสิต นักศึกษา ทราบโดยทั่วกัน ขอขอบคุณท่านที่ให้ความอนุเคราะห์มา ณ  
โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศุภมาส เหมวิมล)

(นางสาวศุภมาส เหมวิมล)  
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 1 พ.ศ.  
๒๕๕๕



# EDUCATION & CULTURAL EXCHANGE UNIVERSAL CITY OF LIFE

43 SOI WIPHAWADEE RANGSIT 16/25, WIPHAWADEE RANGSIT RD., DINDAENG, BANGKOK 10400 THAILAND  
TEL: (662) 690-0375 - 7 FAX: (662) 691-5199 WWW.ECETHAILAND.COM

## ECE : Education & Cultural Exchange

ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย

ระยะเวลา 3 สัปดาห์ รุ่น ตุลาคม 2555

### หลักการ

จากประสบการณ์การทำงานในโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ มากกว่า 17 ปี พบว่ากิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แท้จริงเป็นประโยชน์มากต่อประเทศชาติและเยาวชนที่เข้าร่วมโดยเฉพาะในด้านเพิ่มเติมประสบการณ์ชีวิตให้เยาวชนสามารถพึ่งตนเองได้ มองโลกกว้างขึ้น กลายเป็นคนที่รักที่จะมีอนาคตที่ดี รู้จักเสียสละ รู้จักการปรับตัว และแก้ปัญหาของตัวเองได้ ฯลฯ ในท่ามกลางโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงมากมาย หากเยาวชนมีโลกกว้าง สามารถพึ่งตนเอง ย่อมนำพาตนไปสู่โอกาสที่ดีได้ การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นเส้นทางเรียนรู้ที่จะนำไปสู่ความสามารถดังกล่าวได้ หากเยาวชนตั้งใจทำตามกิจกรรม ไม่เบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ของโครงการก็จะสามารถประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกคนมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังความสามารถ

ด้วยประโยชน์อันมากมายดังกล่าว โครงการภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-สากล (Thai-Universal Culture & Education Fund) จึงตั้งใจจัดทำโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้ปกครองและเยาวชนที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนในแนวทางดังกล่าว ได้มีโอกาสเลือกกิจกรรมนอกห้องเรียนให้เยาวชนได้พัฒนาตนเอง โดยยึดหลักการสำคัญคือ ความปลอดภัย ประหยัด มีประโยชน์และเป็นทางเลือกหนึ่งในสังคมไทยโดยมีอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ดูแลเยาวชนขณะอยู่ต่างประเทศตลอดโครงการ โครงการฯ ยังได้มอบทุนเต็มจำนวนและทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในทุกลำดับที่สอบได้อีกด้วย

อย่างไรก็ดี การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ มีความจำเป็นต้องมีวิธีการคัดกรองจุดประสงค์ของการเข้าร่วมโครงการของผู้สมัครตลอดจนวัดความสามารถทางภาษาและประสบการณ์ของผู้สมัครเพื่อประโยชน์ในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับเยาวชน และทำให้การดำเนินการของโครงการเป็นไปโดยราบรื่น ผู้เข้าร่วมโครงการจึงต้องสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (วิชาวัดความเหมาะสมมีสอบที่นี้แห่งเดียว) และผู้เข้าร่วมโครงการจึงต้องมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และกิจกรรมที่จัดขึ้นด้วย

โครงการฯ จะเป็นผู้จัดหาสถานศึกษาในต่างประเทศในการทำกิจกรรม จัดหาตั๋วเครื่องบิน และดำเนินการขั้นตอนอื่นๆ แทนผู้สมัครเพื่อให้ผู้สมัครสามารถเดินทางไปทำกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ภายในจำนวนค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครสอบได้และยินดีจ่ายเพื่อการนี้ โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวต่างๆ ในการเข้าร่วมโครงการเอง (ดูรายละเอียดหน้า 3) และผู้สมัครจะต้องชำระคือค่าธรรมเนียมในการประสานงานของโครงการ ดังนั้น ก่อนเข้าร่วมโครงการผู้สมัครจะต้องศึกษาวัตถุประสงค์กิจกรรมของโครงการให้ชัดเจน ผู้สมัครควรเปรียบเทียบราคา และกิจกรรมกับองค์กรหรือหน่วยงานที่จัดไปต่างประเทศอื่นๆ ก่อน หากเห็นว่าการเข้าร่วมโครงการ ECE จะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและคุ้มค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระจึงค่อยรายงานตัวเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจของตนเอง

### วัตถุประสงค์ของโครงการ

- (1) ส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำกิจกรรมร่วมกัน
- (2) เพื่อให้เยาวชนไทยเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและเผยแผ่วัฒนธรรมไทยในต่างแดน
- (3) เพื่อให้เยาวชนไทยได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา
- (4) ส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีประสบการณ์ในต่างแดน เพิ่มโลกทัศน์ให้กว้างไกล เห็นโอกาสศึกษาต่อในต่างประเทศง่ายขึ้น
- (5) ส่งเสริมให้เยาวชนมั่นใจในตนเอง สร้างภาวะผู้นำ รู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวมและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างได้อย่างดี

## รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำและจัดอันดับคะแนนแล้วอยู่ภายในลำดับที่เปิดรับ จะได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ และมีค่าใช้จ่ายดังนี้

ประเทศนิวซีแลนด์ 3 สัปดาห์ จำนวน 60 ลำดับ ลำดับที่ 1 ได้ทุนเต็มจำนวน  
ลำดับอื่น มีค่าใช้จ่ายคนละ 39,500 – 76,500 บาท

ประเทศออสเตรเลีย 3 สัปดาห์ จำนวน 40 ลำดับ มีค่าใช้จ่ายคนละ 35,500 – 77,500 บาท

ประเทศอังกฤษ 3 สัปดาห์ จำนวน 60 ลำดับ มีค่าใช้จ่ายคนละ 39,500 – 86,500 บาท

\* ผู้สอบได้อันดับที่ 1 - 10 ของทุกประเทศไม่อาจขอเปลี่ยนแปลงประเทศภายหลังการประกาศผลสอบแล้ว

ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมเฉพาะค่าตัวเครื่องบินไป-กลับ, ค่าเรียน, ค่าที่พัก, ค่าอาหารวันละ 3 มื้อ, ค่าขนส่งตลอดโครงการ และค่าจัดการ แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าภาษีสนามบินต่างประเทศ, ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่าธรรมเนียมโครงการ, ค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทางทางอากาศ (เรียกเก็บโดยสายการบิน, ค่าธรรมเนียมน้ำมัน, ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุเงิน 1 ล้านบาท, ค่าประกันโรค, ค่าเสื้ออิตาลี (ที่เชิ้ต 2 ตัว, เสวตชีต 1 ตัว) (ค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามหน่วยงานที่เรียกเก็บ)

## คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ

- ❖ กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมต้น ม.ปลาย อาชีวะและอุดมศึกษาอายุตั้งแต่ 10 ปีและไม่เกิน 22 ปี (ข้อสอบแยกตามระดับ) (ประเทศอังกฤษควรมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี)
- ❖ มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา หรือติดสารเสพติดทุกชนิด
- ❖ มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกพักการเรียน
- ❖ มีระดับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปานกลางถึงดีมาก
- ❖ มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตในต่างประเทศตามกำหนดของโครงการฯ และสามารถปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯได้

## เอกสารสมัคร

1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป (รวมในใบสมัคร)
2. ใบแสดงผลการเรียนปีการศึกษาที่ผ่านมา
3. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน
4. ค่าธรรมเนียม 200 บาทต่อประเทศ (สามารถเลือกสมัครได้มากกว่า 1 ประเทศ)

## สถานที่รับสมัคร

⇒ **สมัครโดยตรงที่สำนักงาน ECE เลขที่ 43 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-690-0375-7 โทรสาร 02-691-5199 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ** โดยมาด้วยตนเองหรือผู้ปกครองมาแทน หรือ

⇒ **สมัครทางไปรษณีย์** โดยส่งเอกสารสมัคร พร้อมรณานัติค่าสมัคร ส่งจ่ายในนาม **น.ส.สีกัญญา เหมวิมล** ไปรษณีย์ปลายทาง **สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400** และส่งไปที่สำนักงาน ECE โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นเกณฑ์

⇒ **กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ** ในโรงเรียนศูนย์สอบทั่วประเทศ

- **วันเปิดรับสมัคร** 15 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2555
- **วันสอบ** วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 - 11.00 น.
- **วิชาที่สอบ**
  - 1) **ภาษาอังกฤษ** ข้อสอบแยกตามระดับชั้นคือ มัธยมต้น มัธยมปลาย อาชีวะและอุดมศึกษา
  - 2) **ข้อสอบวัดความเหมาะสม (ภาษาไทย) และ Listening**
- **ประกาศผลสอบ** 16 กรกฎาคม 2555 **รายงานตัว** 16 - 20 กรกฎาคม 2555
- **ประชุมผู้ปกครอง** 2 กันยายน 2555 **ปฐมนิเทศเยาวชน** 8 - 9 กันยายน 2555

หมายเหตุ - ผู้สอบผ่านรุ่นนี้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการนิวซีแลนด์ 9 สัปดาห์และโครงการเรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษ 7 สัปดาห์ รุ่นเดือน เมษายน 2556 โดยไม่ต้องสอบสัมภาษณ์และเสียค่าสมัครอีก

# รับสมัครสอบชิงทุน

โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  
ณ ประเทศ

อังกฤษ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย

ระยะเวลา 3 สัปดาห์ เดือนตุลาคม 2555

รับสมัคร เยาวชนที่มีอายุ 10 - 22 ปีที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ  
ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา, มัธยมปลาย, อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

**“ข้อสอบแยกระดับ จัดลำดับกันเองในระดับที่สอบ”**

ร่วมทดสอบความสามารถ

สอบชิงทุนเข้าร่วมโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  
ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย

วันเดินทางเริ่ม 5-7 ตุลาคม 2555 และ 12-13 ตุลาคม 2555

ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี สุขภาพแข็งแรง ระดับการเรียน  
ภาษาอังกฤษตั้งแต่ปานกลาง - ดีมาก มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตในต่างประเทศตาม  
ระยะเวลาดังกล่าว

**สนใจ**

ขอรายละเอียดได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาต่างประเทศ ในสถานศึกษาที่สังกัด

หรือที่สำนักงาน โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เลขที่ 43  
ช.วิภาวดีรังสิต16/25 ถ.วิภาวดีรังสิต(ซอย16) เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

☎ โทรศัพท์ 02-690-0375-7 📠 โทรสาร 02-691-5199

ดูรายละเอียดและ Download ใบสมัครได้ที่ <http://www.ecethailand.com>

**เปิดรับสมัครวันที่ 15 พ.ค.- 18 มิ.ย. 55**

<ผู้สอบผ่านรุ่นนี้สามารถเข้าร่วมโครงการนิวซีแลนด์ 9 สัปดาห์  
หรือ โครงการเรียนภาษา 7 สัปดาห์ ที่ UK รุ่น เม.ย. 56 โดยไม่ต้องสอบและไม่เสียค่าสมัครอีก >